



Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi

(Xem trang 3)



Gia đình ông Mai Văn Hội, thôn Sài, xã An Quý (Quỳnh Phụ) hiến 84m² đất ở để mở rộng đường.

Trao 13 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 5/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm Dioxin tại Pháp (VNED) tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình, 13 học sinh được nhận học bổng là những em có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật...), mỗi em được nhận một suất học bổng trị giá 3,75 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo cam kết, việc trao học bổng được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội

Bảo trợ trẻ em nhiễm Dioxin tại Pháp thực hiện đến khi các em đủ 18 tuổi.

Chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện từ năm 2006. Đây là nguồn động viên, khích lệ để các em vượt khó vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

Ra quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Sáng ngày 4/6, tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra quân hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Chủ đề của ngày Môi trường thế giới (5/6) năm nay là "Chỉ một trái đất", của ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) là "Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống" nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa

trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Qua đó kêu gọi các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường theo hướng thiết thực, tiết kiệm,

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Chiến dịch Clean up Việt Nam lần thứ ba

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6, sáng ngày 5/6, tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy), cộng đồng "Xanh Việt Nam" phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức chiến dịch Clean up Việt Nam lần thứ ba.

Không chỉ tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển, hơn 100 đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện viên tham gia chiến dịch đã truyền cảm hứng, lan tỏa tinh yêu môi trường để nhân dân cùng hưởng ứng, tham gia hoạt động. Cùng với Thái Bình, chiến dịch được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm kêu gọi sự tham gia của mọi người, có thể nhặt rác ở bất kỳ nơi đâu, trả lại sự trong lành cho thiên nhiên.

Trước đó, năm 2020 chiến dịch Clean up Việt Nam được thực hiện đồng loạt trên cả nước vào các ngày 31/5 và 20/12, thu hút gần 4.600 tình nguyện viên tham gia, đã thu gom được 61 tấn rác và 322 bao rác tái chế.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia chiến dịch Clean up Việt Nam tại khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy).

Tổ chức 8 lớp tập huấn phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè

Từ ngày 16/5 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức 8 lớp tập huấn phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết Dengue, viêm gan vi rút không rõ nguyên nhân và bệnh đậu mùa khi cho cán bộ y tế trong hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Nội dung tập huấn gồm: Kiến thức về bệnh sốt xuất huyết; giám sát véc tơ truyền bệnh để đánh giá mức độ nguy cơ, giám sát côn trùng truyền bệnh, giám sát về vi rút học; sử dụng máy phun hóa chất, các hóa chất dùng trong chương trình sốt xuất huyết, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, quản lý chương trình thống kê báo cáo; việc giám sát bệnh nhân mắc sốt xuất huyết theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT, ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Lưu ý, với những bệnh nhân có biểu hiện sốt cao đột ngột liên tục trong 2 - 7 ngày, có biểu hiện chấm/mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, phát ban, đau cơ, đau khớp, đau hai hố mắt, vật vã... cần được theo dõi chặt chẽ và cho đi xét nghiệm để phát hiện bệnh kịp thời, tránh biến chứng nặng gây tử vong. Tất cả bệnh nhân xét nghiệm để phát hiện sốt xuất huyết đều được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm miễn phí.

THANH TÂM
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Đoàn Thanh niên SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức được nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện có 127 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 chi đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các chi đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên. Trong các phong trào: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc..., các đoàn viên đã tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, các chi đoàn đã phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể tặng quà người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với hàng trăm suất quà trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, các chi đoàn thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức đoàn thực hiện hỗ trợ chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho người nghèo. Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; các đoàn viên đăng ký hiến 300 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh...

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cửa ngành.

ANH THƠ

THÁI THUY

Bảo đảm hệ thống đê, kè trong mùa mưa bão

(Xem trang 2)



Thi công kè chống sạt lở bờ, bãi sông Trà Lý, đoạn từ K46+520 đến K46+650 và đoạn từ K47+200 đến K48+000 (xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy).